
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1/2566 

เมื่อวันท่ี  21  กันยายน  2566 

ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสิทธิพล ชัยโย ประธานสภาฯ สิทธิพล ชัยโย  

๒ นายกุศล สุโพธิ ์ รองประธานสภาฯ กุศล สโุพธิ ์  

3 นายทองแดง คำมะบาล สมาชิก อบต. หมู ่๖ ทองแดง คำมะบาล  

4 นายสัมฤทธิ ์ นามพายัพ สมาชิก อบต. หมู ่8 สัมฤทธิ ์ นามพายัพ  

๕ นายสมพลู จันทะวะฤทธิ ์ สมาชิก อบต. หมู ่5 สมพูล จันทะวะฤทธิ ์  

๖ นายปัญญา ต้นแปะ สมาชิก อบต. หมู ่7 ปัญญา ตน้แปะ  

๗ นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง สมาชิก อบต. หมู ่3 สุทธิกานต์ เปรมทอง  

8 นายศิรพิล หินกอก สมาชิก อบต. หมู ่2 ศิรพิล หนิกอก  

9 นางสาวสภุนดิา ซือ่สตัย์ เลขานุการสภา อบต. สุภนดิา ซือ่สตัย์  

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 

๑ นายไพโรจน ์ภูศร ี นายก อบต. ไพโรจน์ ภูศร ี  

๒ นายบุญกวา้ง กลุสุวรรณ ์ รองนายก อบต. บุญกวา้ง กุลสุวรรณ์  

๓ นายณรงค์ สีสุจารย ์ รองนายก อบต. ณรงค์ สีสุจารย ์  

4 นายพิชัย  ภูศร ี เลขานุการนายกฯ พิชัย  ภศูรี  

5 นายยุทธภมูิ   ไสวงาม นายช่างโยธา ยุทธภมูิ   ไสวงาม  

6 นางอรุณ ี วรุณชัยพร หัวหน้าสำนักปลัด อรุณี วรุณชัยพร  

7 นางนาวา เย็นเสนาะ ผอ. กองคลัง นาวา เย็นเสนาะ  

8 นางสาวพัชร ี สีมาพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พัชรี สีมาพล  

9 นางสาวยภุาพร แสงดารา ผอ.กองการศึกษาฯ ยุภาพร แสงดารา  

10 นางสาวอรทยั แพงคำแหง นักวชิาการตรวจสอบภายใน อรทัย แพงคำแหง  

11 นางพรพณา  งวงช้าง นักทรัพยากรบุคคล พรพณา  งวงช้าง  

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

เมื่อได้เวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจนับองค์ประชุมและเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มาครบองค์

ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายสิทธิพล   ชัยโย  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง   จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ  

ประธานสภาฯ -ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  3/2566  

วันที่   24  สิงหาคม  2566 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ในที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  3/2566  เมื่อวันที่  24

สิงหาคม  2566  สมาชิกสภา อบต . ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไข

เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรอืไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอแจง้ต่อที่ประชุมได้  

นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์ เสนอต่อที่ประชุม ขอให้แก้ไขในรายงานการประชุมหนา้ที่ 9 ให้ตัดข้อ (1) (1)  

(เลขานุการสภาฯ) ให้ตัดออก 1 ขอ้ เหลือแค่ (1) เพียงขอ้เดียวเนื่องจากพิมพ์ซ้ำ 

ประธานสภาฯ จึงขอให้ทุกท่านแก้ไขตามและเสนอขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและรับรองรายงานการะประชุมครั้งดังกล่าวนีด้้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ กรณียัง

มิได้ก่อหน้ีผูกพัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ ขอเชญิหัวหนา้สำนักปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางอรุณ ี วรุณชัยพร ได้เสนอรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาตามรายละเอียด 

(หัวหน้าสำนักปลัด) เอกสาร ดังนี้ 

 ด้วยสำนักปลัด อบต. มีความจำเป็นที่จะเสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภา อบต.หัวทุ่ง แผนงาน

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ  จัดซื้อเตียงสำหรับ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำรถกู้ชีพ จำนวน  40,000.- บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 

คุณลักษณะ ดังนี้  

     -   สามารถปรับในท่านั่งและปรับนอนได้ 

- ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม. X 

ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. X ด้านสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.  

- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม. X ด้าน

กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. X ด้านสูงไม่น้อยกว่า  20 ซม. 

- พืน้รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยอลูมิเนียม 

- ขารถเข็นผู้ป่วย  ใส่ลูกล้อ แบบหมุน 2 ล้อ ไม่หมุน 2 ล้อ  

- สามารถพับขาเพื่อขึน้ท้ายรถ 

- มีราวกั้นเตยีง 2 ขา้ง ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง 
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- รับน้ำหนักได้ถึง 140 กิโลกรัม 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฎตาม

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566 -2570) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ลำดับที่ 4 หนา้ 45 

 เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เนื่องจากคาดว่าจะจัดซื้อไม่ทันภายในปีงบประมาณ 

2566  เพราะต้องใช้เวลานานพอสมควร อาจจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายใน

ปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น

ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น

ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อให้สภา อบต.หัวทุ่ง ได้โปรด

พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรืออภิปรายในเรื่องนี้หรือไม่ 

ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอได้ ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอ กระผมก็ขอมติที่ประชุม

เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามรายการที่หัวหน้าสำนักปลัดเสนอ  ด้วยการยก

มอืด้วยครับ  

มติท่ีประชุม                        ใหค้วามเห็นชอบและอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 

 3.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 หมวด ค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด เสนอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ต่อไป 

นางอรุณ ี วรุณชัยพร ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

ด้วยสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  ไม่ได้ตั้งบประมาณรายจ่ายไว้  

จำนวน  2  รายการ  จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่            

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ดังนี้  

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

รายการ  จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล* จำนวน  1  

เคร่ือง  ราคา  24,000.- บาท   
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(คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม 2566) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่       

ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง      (Turbo Boostหรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่นอยกวา 4 GHz  จำนวน  1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอยกวา 8 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม่นอยกวา 8 

GB 

- มีหน่วยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม่นอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่นอยกวา 250 GB จำนวน  1 

หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิว้ 

- มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรอื 720p 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา ไม่นอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth  

ขอโอนลดจากเงินเหลอืจ่าย   

แผนงาน : สาธารณสุข   

งาน :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  จำนวน  24,000 บาท  

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

รายการ  จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 4,000 

ANSI Lumens จำนวน 1 เคร่ือง  ราคา  26,000.- บาท 

(คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับ

ธันวาคม ๒๕๖๕)  
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     คุณลักษณะเฉพาะ  

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์ เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพื่อฉายภาพ

โปรเจคเตอร์ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

 - ใช3้D DLP หรอื 3 LCD หรอื LCD Panel หรอืระบบ DLP 

     - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) 

ขอโอนลดจากเงินเหลอืจ่าย   

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป  

งาน : งานบริหารงานทั่วไป  

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 12,700.- บาท  

- โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานแก่บุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง คงเหลือ 11,880 

บาท 

- จัดซื้อเต็นท์ผา้ใบ จำนวน 2 หลัง ขอโอนลด 1,420 บาท 

- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้รับจ้าง จำนวน 3,900 บาท 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่หัวหน้าสำนักปลัดเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

3.3  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  (กองการศึกษาฯ) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เสนอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาต่อไป 

นางสาวยุภาพร แสงดารา ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา  รายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

 ด้วยกองการศึกษาฯ  มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ยประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพือ่จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนงั (ระบบ Inverter) 

ขนาด 12,000 บีทยีู  ราคา 18,500  บาท  (-หนึง่หมื่นแปดพันห้ารอ้ยบาทถ้วน-)

เนื่องจากเครื่องเดมิชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพราะใช้งานมาเป็นเวลานาน

หลายปี การขออนมุัติโอนงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหมใ่นแผนงาน

การศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
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 ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 รายการ  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 

12,000 บีทียู  จำนวน 1  เครื่อง  ราคา 18,500  บาท   

(คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับ

ธันวาคม ๒๕๖๕)  

     คุณลักษณะเฉพาะ  

    -เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ  Inverter)  ขนาด  12,000  บีทียู 

    ขอโอนลดจากเงินเหลอืจ่าย  

แผนงานการศึกษา  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หัวทุ่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จำนวน 18,500 

บาท 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เสนอต่อที่

ประชุมนี้ดว้ยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ในระเบียบวาระอื่นๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งข้อราชการใดต่อ

ที่ประชุมก็ขอเชิญเสนอแจง้ต่อที่ประชุมได้  

นางนาวา  เย็นเสนาะ ขอแจ้งรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายจรงิ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

(ผู้อำนวยการกองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

    ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 

หมวด ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกนิ

ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร 87,000.00 71,455.24 -15,544.76 

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 

191,000.00 219,408.00 28,408.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 325,000.00 168,338.63                                                                                                             -156,661.37                                              

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 191,000.00 92,661.14 -98,338.86 

หมวดรายได้จากทุน 3,000.00 813.00 -2,187.00 

หมวดภาษีจัดสรร 15,903,000.00 15,695,307.46 207,692.54 
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 รวมรายจ่ายจรงิ   24,389,501.31  บาท 

ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า เมื่อสิน้สุดปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 น่าจะ

มีรายรับเข้ามาเกินยอดที่ตัง้งบประมาณการรายรับไว้ค่ะ 

และอีกเรื่องหนึ่ง คือ  การขอกันเงินโครงการใน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ดำเนินการก่อหนีผู้กพันไว้แล้ว  แต่คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่

ทันภายในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิน้  4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเหรียญ 

บังใบ ถึงศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 4  งบประมาณ 128,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนางสมบูรณ์ บำขุนทด ถึงบ้านนางคำปุ่น มูลเค้า บ้านหนองทุ่ม หมู่

ที่ 4 งบประมาณ 253,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตและขยายไหล่ทาง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางจวง  ศรีบูพิมพ์ ถึงสามแยกวัดมาลัย

จันทร์ บ้านป่าติว้ หมู่ที่ 3  งบประมาณ 307,000 บาท 

4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายบุญเหลือ หารน้ำเที่ยง ถึง

บ้านนางนิรันดร์ สุทธิวงค์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ  22,000 บาท 

นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์ ได้แจง้เรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

(ปลัด อบต.) 1. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 

ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว ดังนั้น ถ้าหากว่าหน่วยงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอำเภอพลแจ้งหนังสือส่งประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะในแต่ละหมู่บ้านมาครบทุกหมู่บ้านเมื่อไหร่ก่อนจะสิ้นสุดงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ทางกองช่างก็จะได้เสนอขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายมาเพิ่มตามรายจ่าย งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน

หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลเพื่อดำเนินการให้กับทุกหมู่บ้านต่อไป 

ทั้งนี้ คงจะโอนงบประมาณจากหมวดรายจ่ายที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจาก

การดำเนินโครงการแล้วหรือหมดความจำเป็นที่จะดำเนินการต่อไปแล้ว  ซึ่ง

ตรวจสอบเบื้องต้นที่หนังสือแจ้งจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล

แจ้งมาจะมี หมู่ที่ 1 ,2,3,4,6,7  และตกหล่นหมู่ที่  8 ไป  ส่วนหมู่ที่ 5 ไม่ได้

เสนอของบประมาณ รวมงบประมาณเบือ้งตน้คร่าวๆ อยู่ที่สามแสนกว่าบาท 

 2. เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงาน อบต.หัวทุ่ง ที่ส่งเรื่องแจ้งไปยัง

สำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นในการขอใช้โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนอง

หมวดเงินอุดหนุน 12,000,000.00 12,014,750.00 14,750.00 

รวมท้ังหมด 28,700,000.00 28,262,733.47 -437,266.53 
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สะแบง ที่ยุบเลิกไปแล้ว แจ้งดำเนินการขอใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างทีท่ำการ อบต.

หัวทุ่งแห่งใหม่  ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ อบต.หัวทุ่ง คือ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนัก

ปลัด และนายช่างโยธา ได้ไปดำเนินการติดต่อประสานงานที่สำนักงานธนารักษ์

จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลแนวทางการดำเนินการเพื่อให้

ถูกต้องตามที่กฎหมายจากกรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้ ซึ่งก็ได้รับทราบแนว

ทางการปฏิบัติมากพอสมควร โดยทางหน่วยงานได้มอบเอกสารตัวอย่าง

แนวทางปฏิบัติมาให้ อบต. หัวทุ่ง ได้รับทราบเพื่อดำนเนินการต่อไป ทั้งนี้ทาง 

อบต.หัวทุ่งก็จะได้ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิก สภา อบต. ทุกท่านด้วยในการ

พิจารณาเรื่องการกำหนดผังการใชป้ระโยชน์ต่างๆ ในพืน้ที่ดังกล่าวต่อไป 

 3. เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงบประมาณ ซึ่ง 

อบต.หัวทุ่ง ได้กำหนดเสนอโครงการของบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 

6 ล้อ  แบบอัดท้ าย  ตามราคากลางของสำนักงานงบประมาณ  ราคา 

2,500,000 บาท 

 4. เรื่อง ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วย 

นายทองแดง  คำมะบาล เสนอต่อที่ประชุมว่า  ขณะนีส้ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอพลกำลัง 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) ดำเนนิการปักเสาพาดสายในพืน้ที่หมู่ที่ 6 ซึ่งมีเสา 

 ไฟบางต้นอยู่ติดกับบ้านเรือนประชาชนมากเกินไป ซึ่งชาวบ้านกลัวว่าจะเกิด

ไฟฟ้าชอร์ตได้ และอีกอย่างมีช่วงการขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตกหล่น

ไป 1 จุด จึงอยากจะขอให้ทาง อบต.หัวทุ่ง ประสานการไฟฟ้าอำเภอพล

ดำเนนิการให้ดว้ยนะครับ 

นายยุทธภูมิ  ไสวงาม ขอชีแ้จงเกี่ยวกับไฟฟ้าจุดที่ตกหล่นของ หมู่ที่ 6  จะประสานการไฟฟ้าอำเภอ 

(นายช่างโยธา) พลมาดำเนินการให้ และจุดที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนก็จะประสานให้

ดำเนนิการแก้ไขต่อไปครับ 

นางสาวพัชร ีสีมาพล  ขอชีแ้จงเรื่อง เอกสารเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประจำปี 2567  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2567 ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับสมาชิก อบต.ทุกท่านใช้เป็นคู่มือในการ

กำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ถ้าดำเนินการนอกเหนือก็จะเป็นไป

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีการเสนอ 

กระผมก็ขอปิดการประชุมไว้เพียงแค่นีค้รับ 
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เลิกประชุม  เวลา  12.00  น. 

     (ลงชื่อ)      สุภนิดา  ซื่อสัตย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์) 

               เลขานุการสภา อบต.หัวทุ่ง 

    

      (ลงช่ือ)      กุศล   สุโพธิ์         

            (นายกุศล     สุโพธิ์) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

 

  (ลงช่ือ)     สมพูล   จันทะวะฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          (นายสมพูล   จันทะวะฤทธิ์)  

                                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                  (ลงช่ือ)       ทองแดง   คำมะบาล 

                                                            (นายทองแดง   คำมะบาล) 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

   

  

 


